



Chi đoàn 10D1

Số báo đặc biệt mừng Đảng

mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Xạ luận

Ai trong chúng ta chắc cũng biết về ngày 3/2 chính là một ngày quan trọng đối với chúng ta nói riêng và nhân dân nói chung, tính đến nay đã là năm thứ 91 nước ta kỉ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi năm cứ đến ngày 3/2 là chúng ta lại tổ chức meeting để kỉ niệm dịp này, với biết bao nhiêu sự phấn khởi đón chào mỗi ngày kỉ niệm lớn của nước ta. Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu kết quả thắng lợi của cuộc đấu tranh giai cấp đại diện cho phong trào yêu nước và chủ nghĩa Mác-Lênin. Ngày này chính là bước ngoặt lịch sử chứng minh sự hùng hồn về sức mạnh diệu kì của dân tộc ta khẳng định 1 điều là nước dù mạnh dù đang cam để tự lãnh đạo Đảng đưa nước ta chiến thắng các cuộc cách mạng lớn để giành độc lập cho dân tộc. Đảng là chính là sức mạnh tinh thần của nhân dân ta, là lòng cốt cho mọi sự chiến thắng kết hợp với sức mạnh của thời đại để đưa nước ta vượt lên. Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Người là chủ tịch Hồ Chí Minh vị vĩ nhân vĩ đại của chúng ta và ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng nước ta có ngọn cờ soi sáng dẫn đường chỉ lối là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời là bước ngoặt quan trọng cần thiết đối với nền cách mạng Việt Nam là một bước nhảy vọt làm tiền đề cho những chiến thắng của nước ta sau này. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng dốc sức của nhân dân, chúng ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, từ thăm những trang lịch sử hào hùng vang dội chiến công của dân tộc. Tiêu biểu là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ chà đạp áp bức bóc lột nhân dân ta, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỉ nguyên mới nên độc lập mới thời đại của sự hội nhập quốc tế. Từ đây nước ta lấy ngày này là ngày kỉ niệm thành lập lên Đảng, mỗi năm cứ đến ngày này cả nước lại hân hoan phấn khởi đón chào 1 ngày kỉ niệm lớn của dân tộc. Lúc bấy giờ không chỉ có sự hùng khởi của ngày lễ mà còn có cả không khí của ngày tết vẫn còn vương vấn đâu đó trong không khí ngày đầu xuân. Tất thấy làm cho mọi người thêm vui vẻ để hoà vào những âm thanh rạo rục và rộn rã ấy. Để truyền cảm hứng và sự mong chờ, với bầu không khí và sự nhiệt huyết ấy nhà trường còn tổ chức những buổi văn nghệ hay những trò chơi để các thanh thiếu niên ex các thầy cô giáo tham gia để thể hiện tinh thần và không khí thi đua đồng thời truyền tải tình thân yêu nước kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc.

Đối với những đoàn viên trong tương lai, những thanh niên trẻ nói chung và những học sinh như chúng em nói riêng, là những mầm non của đất nước thế nên chúng em cần là những sự cố gắng hơn nữa về học tập và rèn luyện 1 tinh thần yêu nước đúng cảm biết đúng lên gây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn để vững bước trên con đường hội nhập với quốc tế. Và cần đáng nói hơn mỗi chúng ta cần phải t

Phạm Quỳnh Trang-10D1

Bài học là tiết kiệm của Bác Hồ *Truyện ngắn*

Trước kia, Thông tấn xã Việt Nam hàng ngày đều đưa bản tin lên cho Bác xem. Khi in một mặt, Bác phê bình là lãng phí giấy. Sau đấy Thông tấn xã in hai mặt bằng rô-nê, nhờ nhoeẹt khó đọc hơn nhưng Bác vẫn đọc. Sang năm 1969, sức khoẻ Bác yếu và mắt giảm thị lực, Thông tấn xã lại gửi bản tin in một mặt để Bác đọc cho tiện. Khi xem xong, những tin cần thiết Bác giữ lại, còn Người chuyển bản tin cho Văn phòng Phủ Chủ tịch cắt làm phong bì tiết kiệm hoặc dùng làm giấy viết. Ngày 10-5-1969, Bác đã viết lại toàn bộ đoạn mở đầu bản Di chúc lịch sử bằng mực xanh vào mặt sau tờ tin Tham khảo đặc biệt ra ngày 3-5-1969. Từ giữa năm 1969, sức khoẻ Bác yếu đi nhiều nên Bộ Chính trị đề nghị: Khi bàn những việc quan trọng của Đảng, Nhà nước thì Bác mới chủ trì, còn những việc khác thì cứ bàn rồi báo cáo lại sau, Bác cũng đồng ý như vậy.

Tháng 7, Bộ Chính trị họp ra nghị quyết về việc tổ chức 4 ngày lễ lớn của năm: ngày thành lập Đảng, ngày Quốc khánh, ngày sinh Lênin và ngày sinh của Bác. Sau khi Báo Nhân dân đăng tin nghị quyết này, Bác đọc xong liền cho mời mọi người đến để góp ý kiến: "Bác chỉ đồng ý 3/4 nghị quyết. Bác không đồng ý đưa ngày 19-5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm sau. Hiện nay, các cháu thanh thiếu niên đã sắp bước vào năm học mới, giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh nhật của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí".



Sau khi ăn tết, hai người cha và 2 người con cùng đi săn, mỗi người săn được một con. Nhưng tổng số vịt là 3 con. Tại sao?

Câu đố

Vừa xong bữa nhậu đầu năm với bạn bè, anh chàng ngất ngư đi về nhà. Để vợ không đoán được là mình uống rượu quá mức, anh ta quyết định đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, hy vọng vợ trông thấy sẽ nghĩ là mình tinh tảo...Vài phút sau, cô vợ vào và hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
- Đọc sách.
- Vợ anh ta thét lên: Đồ điên! Đóng vali lại và ngủ đi!

Ca ngợi Đảng Lao Động Việt Nam

Nhạc và Lời: ĐỖ MINH

Vừa phải - Trạng nghiêm

Vầng trời đóg ánh hồng trời sáng bừng lên Đón bó cầu trắng bay về trong nắng
mỗi Nhà triệu dân xiết tay nhau đứng quanh Đàng Lao Động Việt Nam khởi kết
đoàn công nông và trí thức Đòi của lao phẩm tinh yêu chí niệm tin vì ngày
mai ấm no tự do hạnh phúc Nào cầm tay xiết vai nhau súng búa
liềm trên đường tranh đấu tới hòa bình nhà máy búa trena lúa vàng ngập
đoàng Đàng Lao Động Việt Nam vì nhau đấu tiên phong đấu tranh.



Nguyễn Thị Minh Ánh-10D1